

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๖๒๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ยาเสพติดสังเคราะห์ (แสบป๊อเตอร์) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่าง ๆ เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นช่องทางพิเศษเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันมีการแปรรูปเป็นแบบผงหรือน้ำใส ลักษณะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ทำให้เสพติดง่ายขึ้น ซึ่งผู้เสพนิยมนำมาผสมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง ประกอบกับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้าของภาคเอกชนในปัจจุบัน ทำให้การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม และการจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดนี้กระทำได้ยาก ดังนั้น จึงขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักเข้าไปประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ หาแหล่งที่มา แหล่งผลิต เส้นทางขนส่ง และการจับกุมผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อให้เท่าทันกลยุทธ์ใหม่ ๆ ของผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดดังกล่าวด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้เสนอวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วยแล้ว และได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมส่งรายชื่อในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๑ (เครื่องสัพท์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/แจ้งนิติธรรม /๐๕๕)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th